



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก เว็บไซต์คมชัดลึก มติชนออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>ปัญหาลูกจ้างสธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. กรณีเครือข่ายทางการแพทย์เตรียมชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกระเบียบก.การคลัง ว่า อาจเกิดจากความไม่เข้าใจระเบียบที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องการให้ครอบคลุมการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ ให้คุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน แต่จะมีข้อตกลง มีข้อยกเว้นให้ โดยเฉพาะของสธ.ซึ่งการหารือในที่ประชุมให้สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีแผนให้ชัดเจน เพราะเงินนอกงบประมาณต้องนำมาใช้หลายอย่าง ทั้งการพัฒนา รพ. รักษาสุขภาพเครื่องมือต่าง ๆ รักษาพยาบาลประชาชน และจ้างลูกจ้างพนักงาน เพราะฉะนั้นต้องดูสัดส่วนการใช้งบประมาณดังกล่าวให้เหมาะสม สิ่งสำคัญควรเน้นเรื่องการป้องกัน และใช้ระบบออนไลน์ในการปรึกษาโรค รักษาพยาบาลในขั้นต้น วันนี้ ก.การคลัง จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาทางแก้ปัญหาข้อติดขัด ความไม่เข้าใจกันในเรื่องกฎระเบียบตรงนี้</p> <p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า นายกฯ และหัวหน้า คสช. สั่งการไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามข้อมูลกระแสข่าวที่มีลักษณะข่าวลวงและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะโดยเร่งด่วน ส่วนกรณีหนังสือจากกรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเลิกใช้เงินนอกงบประมาณจ้างพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว ไม่เกี่ยวกับ สธ. เพราะมีข้อตกลงกับก.การคลังไว้แล้ว แต่หน่วยงานราชการอื่นที่ยังไม่มีข้อตกลง หากจำเป็นต้องจ้างพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณต้องทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีข่าวว่ามีกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มชักชวนพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานให้ชุมนุมกดดันรัฐบาลให้บรรจุเป็นข้าราชการประจำ ซึ่งสวนทางกับการปฏิรูประบบราชการ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงออกระเบียบดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานต้องพิจารณาสัญญาการจ้าง หากตำแหน่งใดไม่มีความจำเป็นเมื่อครบอายุสัญญาต้องยุบหรือยกเลิก</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ (29 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดสธ. กล่าวถึงกรณีโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนชมรมต่างๆ ที่ห่วงใยเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับลูกจ้าง ให้มาหารือกันในวันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ว่า ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผอ.รพ. แกนนำลูกจ้าง ฝ่ายต่างๆ เข้ามาพูดคุยที่สธ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า ระเบียบก.การคลังไม่ได้บังคับเรื่องการจ้างงานของสธ. เพราะมีการทำข้อตกลงกันไว้ก่อนหน้าแล้ว ดังนั้นถ้ามีความจำเป็นสามารถจ้างงานได้ตามปกติ ส่วนกรณีการไปชุมนุมกดดัน ก.การคลัง หากยังมีข้อสงสัยขอให้มาคุยกันในวันที่ 30 พ.ค. นี้ ก่อน เราพร้อมที่จะชี้แจง และถ้ามีข้อเสนอที่ดีกระทรวงก็พร้อมรับฟัง</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เฟซชมรมแพทย์ชนบท (29 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว เครือข่ายชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 17 องค์กร นำโดย นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมผู้ป่วยโรคไต ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวของชมรมแพทย์ชนบท ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ที่คัดค้านระเบียบก.การคลัง ว่า เป็นระเบียบที่ออกมาขัดอำนาจการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณไปไว้ที่ ก.การคลังอย่างไรเหตุผล หนังสือลงนามโดยรพ. คลัง แต่ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมาชี้แจง ทำให้ดูเป็นเพียงการแถลงที่เบี่ยงประเด็น ขณะที่ปลัดสธ.ก็ไม่ได้แสดงภาวะผู้นำ ไม่ออกมาพูดแทนน้องๆ ยืนยันว่าระเบียบก.การคลังฉบับนี้ กระทบต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการของรพ.ต่างๆ โดยตรง หากกำลังคนไม่เพียงพอหรือการจัดจ้างบุคลากรต้องรออนุมัติหรือพิจารณาอย่างไม่เข้าใจงานของก.การคลัง ย่อมสร้างผลกระทบมหาศาล จึงขอเรียกร้องให้ก.การคลังยกเลิกระเบียบฯ ฉบับนี้ทันที หากไม่ยกเลิกจะไปร่วมการชุมนุมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 1 มิ.ย. 2561</p> <p>-ชมรมผอ.รพช.แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรี ว่า ระเบียบก.การคลังและระเบียบเงินบำรุงสธ. ปี 2561 ข้อ 10 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพกส.จากเงินบำรุง ต้องได้รับความเห็นชอบจากก.การคลังก่อน จะก่อให้เกิดปัญหาขาดบุคลากรดูแลรักษาผู้ป่วยในรพ.รัฐ และทำให้ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (30 พ.ค.61)	<p>ขาดขวัญกำลังใจ ขอเรียกร้องให้ยกเลิกระเบียบก.การคลัง และแก้ไขระเบียบเงินบำรุง สธ. ข้อ 10 ให้เป็นอำนาจของสธ. พร้อมทั้งย้ำว่า การขึ้นป้ายไม่เห็นด้วยและการไปยื่นหนังสือตอก.การคลังในวันที่ 1 มิ.ย. เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการต่อต้านนายกฯและคสช. และไม่มิตัวจุดประสงค์ทางการเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรลัทธิน มิ่งไทยสงค์ ผอ.รพ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีปลัด สธ.เรียกหาหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ยังคงยืนยันจุดยืนเดิมคือ ก.การคลังต้องยกเลิกระเบียบ และขอให้สธ.แก้ไขระเบียบเงินบำรุง ข้อ 10 และจะเดินทางไปร้องที่ก.การคลังใน วันที่ 1 มิถุนายนนี้เช่นเดิม</p>
มติชน (30 พ.ค.61)	<p>-เสนอข่าว มีการแชร์ผ่านสื่อโซเชียลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของกลุ่มชมรมแพทย์ชนบทที่จะเดินทางไปก.การคลัง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. คาดว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ 1,000 คน และเวลาประมาณ 12.00 น. จะเดินเท้าจากก.การคลังไปทำเนียบรัฐบาล โดยใช้เส้นทางถนนพระราม 6 แยกอรุณพงษ์ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล โดยใช้โทรโข่ง 10 ตัว</p>
มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ แนวหน้า (30 พ.ค.61)	<p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.วิรต ทับทิมดี ผกก.สน.บางซื่อ ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ทำหนังสือถึง นพ.นราพงศ์ ธีระวรวิภาส ตัวแทนกรรมการชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ ห้ามมิให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยใช้การเดินเท้า เนื่องจากอาจกระทบต่อการจราจร ขอแนะนำให้ใช้วิธีส่ง ตัวแทนหรือเดินทางโดยรถยนต์แทน</p>
มติชน เว็บไซต์แนวหน้า (30 พ.ค.61)	<p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า การไปทำเนียบรัฐบาล แม้ตำรวจจะห้ามก็ไม่ใช่ปัญหา บางส่วนไปรด แต่ส่วนใหญ่จะเดินอย่างองอาจบนทางเท้า ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ไม่ได้กีดขวางการจราจร</p>
มติชน เว็บไซต์แนวหน้า (30 พ.ค.61)	<p>-เสนอข่าว เพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ข้อความระบุว่า หลังจากพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ขึ้นป้ายคัดค้านระเบียบก.การคลัง ทหารจำนวนหนึ่งได้ไปที่รพ.ในทันที และป้ายผืนนั้นก็ถูกปลดลง แหล่งข่าวแจ้งว่า วันที่ 30 พ.ค. 2561 ทหารจะเชิญผอ.รพ.ให้มาพบอีกรอบ ต้องดูว่าจะสอบถาม หรือข่มขู่ หรือปลอบใจไม่ให้ไปก.การคลังและทำเนียบรัฐบาล แต่ผอ.รพ.และทีมยังมีกำลังใจดี มองโลกในแง่บวกว่า เชิญมาจะได้อธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องคัดค้าน ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งผอ.และชาวรพ.ชาติตระการทุกคน</p>
เพจชมรมแพทย์ชนบท (29-30 พ.ค.61)	<p>-โพสต์ข้อความในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p>
	<p>1.นายกฯ คงมีคนในก.การคลังให้ข้อมูลจนฝังใจว่า รพ.ต่างๆในสังกัดสธ.จ้างคนเกินความจำเป็น ทุกวันนี้คนในสธ.ทำงานแทบไม่ได้หยุดพักอยู่กับครอบครัว</p>
	<p>2.ขอให้ปลัด สธ. ไปเคลียร์กับก.การคลัง ไม่ใช่มาเคลียร์กับรพ.ต่างๆ ถ้าทำไม่ได้ควรพิจารณาตัวเอง</p>
	<p>3.จม.เปิดผนึกจากผอ.รพช.ชายแดนใต้ ถึงปลัดสธ. ว่า อีก 4 เดือนจะเกษียณแล้วยังหาผลงานไม่เจอ นำระเบียบเงินบำรุงที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารรพ.รัฐไปอยู่ในอู่มือก.การคลัง ซึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องสธ. อยากรู้ลาออก วันที่ 30 พ.ค. นี้ อย่ามาแก้ตัวแทนก.การคลัง กรณีแพทย์รพ.พญาเม็งรายถูกคุกคามก็ไม่ออกมาปกป้อง</p>
	<p>4.รองปลัด สธ. ออกหนังสือเวียนห้ามจ้างลูกจ้างทุกประเภทจากเงินนอกงบประมาณ เพราะต้องขออนุญาตจากคลัง คนขาดไม่มีพยาบาล อาจถึงคราวต้องลดงาน ปีเตอร์ด์ จำกัดผู้ป่วย</p>
	<p>5.นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เห็นว่า สธ.ควรเคลื่อนไหวเพื่อประกาศเอกราชจากก. การคลังและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารทั้งหมด ให้ก.การคลังทำหน้าที่เพียงส่งงบประมาณมา และสธ.บริหารเอง</p>
	<p>6.นพ.สุวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรมช.สธ. เรียกร้องให้ทบทุนระเบียบก.การคลัง เพราะทำให้เกิดความปั่นป่วนในสธ. ทำให้ผู้บริหารไม่คล่องตัวในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ</p>
	<p>7.ทันตแพทย์สภา ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ก.การคลังทบทวนการออกระเบียบ เพราะการออกระเบียบเหมารวม ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของลูกจ้างและพนักงาน</p>
	<p>8.ประธานชมรมผอ.รพช.แห่งประเทศไทย ประกาศคัดค้านระเบียบก.การคลัง ยืนยันไม่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองหรือต่อต้านรัฐบาล แต่กระทบขวัญกำลังใจคนทำงานและขาดแคลนกำลังคนในการดูแลประชาชน</p> <p>9.ทำไมต้องยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการจ้างลูกจ้างฯ ปี 2561 และปรับปรุงระเบียบเงินบำรุง สธ. ปี 2561 ( 4 ตอน)</p> <p>10.พนักงานขับรถที่รพ.ชุมชนใน จ.หนองคาย ออกมาชูป้ายคัดค้านกระทรวงการคลัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (29 พ.ค.61)</p> <p>บพบรรณาธิการ สยามรัฐ (29 พ.ค.61)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน (29 พ.ค.61)</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ข่าวห้ามเขียน (30 พ.ค.61)</p>	<p><b>ร่างพ.ร.บ.เงินทดแทนฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มเครือข่ายองค์กรลูกจ้างกว่า 20 องค์กร อาทิ สภาองค์กรลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) องค์กรแรงงานแห่งประเทศไทย กลุ่มพลังเพื่อนแรงงาน เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ มูลนิธิอารมณ์พงศ์พจน์ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ แรงงานไทย สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมแถลงข่าว "ขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิและบริการของกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ" พร้อมออกแถลงการณ์ ขอให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พร้อมทั้งจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ขอให้ช่วยเหลือลูกจ้างส่วนราชการที่ถูกลดรอนสิทธิ</p> <p>นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์กรลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) แถลงว่า ตามที่นายกา ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการที่มีใช้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ แต่เนื่องจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ...) พิจารณาและพบว่า ลูกจ้างเหมาบริการ 475,828 ราย จะไม่ได้สิทธิตามร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เมื่อก.การคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างงานแบบนี้ยิ่งเป็นการซ้ำเติม ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างส่วนราชการทั้งหมด 1.4 ล้านคน นอกจากจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแล้ว หลายคนยังเสี่ยงตกงานด้วย เครือข่ายฯ จึงมีมติจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 1 มิ.ย. เพื่อขอให้ลูกจ้างส่วนราชการทั้งหมดได้รับความคุ้มครองทั้งจากกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน</p> <p>พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากขอให้กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐทุกประเภท เพราะร่วมกันทำงานเป็นทีม เมื่อเกิดเหตุควรได้รับการคุ้มครองดูแลเท่าเทียมกัน</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอว่า อธิปไตยกษัตริย์กลาง แถลงเมื่อ 23 พ.ค.ว่า ระเบียบใหม่นี้เป็นการดำเนินการตามมติกรม. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ทำการตกลงกับก.การคลัง ให้ว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา แต่การจ้างรอบใหม่ต้องทำข้อตกลงกับก.การคลัง ซึ่งสธ.เป็นกระทรวงแรกที่ขอเข้าคุยกับก.การคลัง ไม่แน่ใจว่า รวม.สธ.ได้อยู่ในการประชุมกรม. และร่วมเซ็นอนุมัติระเบียบใหม่หรือไม่ จึงค่อยมาห้วงใยหลังจากที่กรม. ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว</p> <p>-เสนอว่า ประเด็นสำคัญคือการจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณต้องขอความเห็นชอบจาก ก.การคลังและจ้างอัตราต่ำสุด เป็นต้น ทำให้มีเสียงต่อต้านจากคนวงการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพราะหวั่นว่าจะทำให้บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาล ไหลไปอยู่กับพ.เอกชนมากขึ้น และอนาคตจะขาดพยาบาลในหน่วยงานบริการสาธารณสุขรัฐ นำติดตามว่าแรงต้านจะมีผลต่อประกาศดังกล่าวหรือไม่</p> <p>-กล่าวว่า แม้อธิปไตยกษัตริย์กลางจะยืนยันว่าระเบียบที่ออกมาไม่ได้มีปัญหาและส่งผลกระทบต่อ "เป็นเพียงการจัดระเบียบ ไม่มีอะไรซับซ้อน" ก็คงไม่มีอะไรซับซ้อนมาก เพราะแม้จะชี้แจงไปวันแรก วันถัดมาจะต้องควงเลขาธิการ ก.พ. มาร่วมโต๊ะชี้แจงอีกรอบ ถ้าจะให้ดี ควรจะเขียนระเบียบที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายจะดีกว่าที่เข้าใจคนเดียว</p>
<p>มติกรม. (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>การเพิ่มอัตราข้าราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว กรม.มีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสป.สธ. ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561 ตามที่สำนักงานก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคปร.เสนอ ทั้งนี้ ให้ สธ. ดำเนินการตามมติ คปร. รวมทั้งได้รับความเห็นชอบของสำนักงานงบประมาณ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และให้คปร.เร่งพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและการกิจบริการด้านสุขภาพของ สธ. ให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562 และใช้เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพทั้งระบบของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติกรม.วันที่ 26 ก.ย. 2560 (เรื่อง การพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผวก.ออนไลน์ ผวก.รายวัน (29 พ.ค.61)</p>	<p>316 อัตราให้กับสป.สธ.</p> <p><b>ปัญหาพร.รัฐเตียงเต็ม</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pidchaya In-heng โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอรับบริจาคช่วยเหลือน้องสาวชื่อ พี พี กัดติกา อุ่นเจริญ เพราะมียอดค่ารักษาในรพ.รามคำแหง 630,000 บาท เนื่องจากรพ.ต้นสังกัดเตียงเต็มพร้อมแนะวิธีหาเตียงของ รพ.รัฐ ไม่ควรโทร.ถามเพราะจะไม่ได้ และต้องรออย่างไม่มีกำหนด แต่ควรไปถามหาเตียงที่รพ.ด้วยตัวเอง</p> <p>แพทย์ผู้บริหารรพ.รัฐชื่อดังแห่งหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันคนไข้ล้น โดยเฉพาะรพ.โรงเรียนแพทย์เพราะทุกคนมั่นใจในศักยภาพการรักษา ทุกวันนี้บริการรักษาพยาบาลของรัฐเป็นบริการขาดทุน เพราะรพ.ได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนสวัสดิการของรัฐต่ำกว่าที่เป็นจริง และปัญหาเตียงเต็มเป็นปัญหามาระยะเนิ่นนาน</p>
<p>มติชน สยามรัฐ ไทยรัฐ คมชัดลึก ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ (29 พ.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ มติชน คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์ (30 พ.ค.61)</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</b></p> <p>-เสนอข่าว กอล์ฟ-พิชญะ, ตู่กี้ ชิงร้อยชิงล้าน, อุ่ม-ลักขณา และก๊ิบซี่ เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน กรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีวิวลผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอางค์ โดยพล.ต.อ.วิระชัยกล่าวว่า ขณะนี้ได้ออกหมายเรียกดารานักแสดงไปแล้ว 37 ราย มาพบตำรวจแล้ว 17 ราย เหลืออีก 20 ราย เร็ว ๆ นี้จะเรียกมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมอีก 10 ราย ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาทางวรรณภา พวงสน และนายกร พวงสน เจ้าของบริษัทเมจิกสกิน จำกัด เบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษจำคุก 10 ปี นอกจากนี้ยังมีความผิดอื่น ๆ เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระ ไม่น้อยกว่า 10 ข้อหา</p> <p>-นายวุฒิกกร หมอนอิง น้องชาย น.ส.พิมลวรรณ หมอนอิง อายุ 31 ปี ที่เสียชีวิตหลังรับประทานผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน Lyn และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนกว่า 50 ราย เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์</p> <p>นายธเนศวร แก้วเพชร ทนายความ กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตรวจสอบย้อนหลังว่ามีพื้นที่ใดมีผู้รับประทานแล้วเสียชีวิตหรือไม่ เนื่องจากมีการขายมานานกว่า 2 ปีแล้ว พร้อมขอให้มีการดำเนินคดีกับเจ้าของและผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศข้อหาฉ้อโกงประชาชน ล่าสุดทราบว่า มีการไปทดลองยอดขายกันที่ฮ่องกง ทั้งที่มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานด้วย</p> <p>-นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามโฆษณาผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2561 พบว่า แนวโน้มดีขึ้น พบผู้กระทำความผิดลดลง โดยวันที่ 4-15 พ.ค. 2561 พบโฆษณาผิดกฎหมายในทีวีดิจิทัล 13 ผลิตภัณฑ์ และช่องโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวี 22 ผลิตภัณฑ์ วันที่ 16-18 พ.ค. 2561 พบโฆษณาผิดกฎหมายออกอากาศบนทีวีดิจิทัล 2 ผลิตภัณฑ์ และช่องโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวี 13 ผลิตภัณฑ์ และวันที่ 21-25 พ.ค. 2561 พบโฆษณาผิดกฎหมายในทีวีดิจิทัล 3 ผลิตภัณฑ์ และโทรทัศน์ช่องดาวเทียม/เคเบิลทีวี 11 ผลิตภัณฑ์ แต่พบโฆษณาผิดกฎหมายบนเว็บไซต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยวันที่ 16-18 พ.ค. 2561 พบโฆษณาผิดกฎหมาย 20 URL และวันที่ 21-25 พ.ค. 2561 พบโฆษณาผิดกฎหมาย 50 URL</p> <p>-เสนอข่าว ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลุ่มดาราศิลปินที่รีวิวลสินค้าในเครื่องสำอางค์ 8 คน เข้าให้ปากคำกับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ตามหมายเรียก โดยมีการออกหมายเรียกทั้งสิ้น 37 คน เข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้ว 23 คน ระหว่างนี้ ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ ส่วนผลการตรวจผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอางค์ เบื้องต้นมีความผิดเรื่องผลิตภัณฑ์ปลอม เครื่องสำอางปลอม อาหารเสริมปลอม โฆษจำคุก 10 ปี เตรียมออกหมายเรียกเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มกับเจ้าของและผู้บริหารบริษัท และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานตามความผิดพอกเงิน เพื่อยึดทรัพย์สินผู้เสียหาย</p>
<p>ข่าวสด (30 พ.ค.61)</p>	<p><b>วันงดสูบบุหรี่โลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2561 ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" ทั้งนี้ ประเมินการว่าในปี 2568 จะมีผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.6 พันล้านคน โดยร้อยละ 80 เป็นประชากรที่มีรายได้น้อยและปานกลาง</p> <p>นพ.สราวุธ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวว่า ได้จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. เวลา 09.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมรณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรของสถาบันตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ เกิดการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา (29 พ.ค.61)	<p><b>ภานียาเส้น</b></p> <p>-เสนอจม.จากคนห่วงสุขภาพคนไทย ระบุว่า เห็นด้วยกับ นพ.ประกิต เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่เสนอให้ขึ้นภานียาเส้นมวนเองให้เท่ากับบุหรี่ซอง แปรลกใจว่า สธ.ปล่อยให้ภานียาเส้นอยู่ในระดับที่ต่ำขนาดนี้ได้อย่างไร ทั้งที่ชัดเจนว่าราคายาเส้นมวนเองที่ต่ำมากเป็นสาเหตุหลักของการที่จำนวนผู้สูบบุหรี่ของไทยไม่ลดลงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย เสียชีวิตจำนวนมาก</p>
เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวช่วงวัน (30 พ.ค.61)  ไทยรัฐ คอลัมน์สังคม ทั่วทิศ(29 พ.ค.61)	<p><b>แพทย์โอดน้ำฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพสันต์ ตั้งแจ่มตีพัฒนา อายุ 45 ปี แพทย์ประจำ รพ.กาฬสินธุ์ ป่วยโรคซึมเศร้า ตัดสินใจกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำชีเสียชีวิต</p> <p>นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า นพ.ไพสันต์ จบแพทย์จาก ม.ขอนแก่น ราวปี 2541 มาบรรจุเป็นแพทย์ใช้ทุนที่รพ.กาฬสินธุ์ และปี 2548 ได้ไปเรียนผ่าตัดทางสมองที่รพ.ภูมิพล แต่เรียนไม่จบเนื่องจากมีอาการโรคซึมเศร้าจนไม่สามารถผ่าตัดได้ และปี 2560 เริ่มเข้ารับการรักษาบำบัดเป็นผู้ป่วยทางจิต แต่นพ.ไพสันต์เลือกจะรักษาด้วยตนเอง รพ.กาฬสินธุ์จึงให้เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเคีรอรพ.กาฬสินธุ์ ก่อนหน้านั้นเคยพยายามฆ่าตัวตาย 2 ครั้ง โดยกินยาเกินขนาด และขับรถด้วยความเร็วแล้วดึงเบรกมือจนรถเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่สำเร็จ</p> <p>ด้าน นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นจากผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบว่า ผู้ตายไม่เคยมีประวัติป่วยและรักษาโรคทางด้านจิตเวช ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า แต่เคยได้รับคำแนะนำจากผอ.รพ.กาฬสินธุ์ให้เข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ เนื่องจากมีอาการหุนหันพลันแล่น บางครั้งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติงาน ส่วนการพูดคุยกับครอบครัวของผู้ตายนั้นยังไม่ได้ข้อมูลเท่าที่ควร ทราบเพียงว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งจุดนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด</p> <p>สำหรับผู้ป่วยจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า มีโอกาสฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าภาวะทางจิตทั่วไป และมีการทำร้ายหรือฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไป 3 เท่า โดยมากจะพบในผู้ป่วยซึมเศร้าสูงอายุ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การฆ่าตัวตายของไทยในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 6.5 ต่อแสนประชากร ถือเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับทั่วโลก สถิติของไทยนับว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่ฆ่าตัวตายด้วยภาวะหุนหันพลันแล่น ไม่สมหวัง ดังนั้น ขอให้สังเกตคนรอบข้าง ว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือจากคนทั่วไป และให้เริ่มต้นจากการพูดคุย ห่วงใย สอบถาม จะช่วยไม่ให้ลามไปถึงขั้นเป็นภาวะซึมเศร้าได้</p> <p>-เสนอว่า กรมสุขภาพจิตเผยแพร่สถิติการฆ่าตัวตายเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อ 1 คน เหตุผลสำคัญมาจาก ความเครียดกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในพ.ฉัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ระบุว่า 3 ปีที่ผ่านมา อัตราการฆ่าตัวตายขยายตัวสูงขึ้น ภาคเหนือ สูงสุด รองลงมาเป็น ภาคอีสาน และภาคใต้ ทางแก้ปัญหาคือต้องไม่เครียดหันมา สร้างความสุขในชีวิตประจำวัน</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (29 พ.ค.61)	<p><b>วันวิสาขบูชา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. แฉลงข่าวกิจกรรม "1 วัด 1 รพ.วันวิสาขบูชา" ว่า สธ.จัดกิจกรรม "1 วัด 1 รพ." ใช้โอกาสวันวิสาขบูชาเป็นวันดีเดย์ให้รพ.ทุกแห่งสำรวจและกำหนดวัดในพื้นที่ เพื่อติดตามดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และฝึกอบรมสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด อาจจะเป็นประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ หรือสามเณร ให้มีความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการรักษา และขอให้พระสงฆ์ช่วยเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนผ่านการเทศนาธรรมเพื่อลดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยจะเริ่มต้น 1,000 วัด ก่อนขยายให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ 3.5 แสนคนทั่วประเทศ</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาขอให้ระวังอันตรายจากการถูกรูป เทียน จี๋ที่ผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสูดควันธูปเพราะพบสารก่อมะเร็ง และย้ำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าว่า ส่วนหนึ่งถูกสุนัขในวัดกัด เพราะจะนั้นอย่าไปยุ แหย่ หยอกสุนัข อย่าเอาสุนัขไปปล่อยวัด ควรดูแลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และขอให้ช่วยกันดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนอาหารถวายพระเน้นปรุงสุก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย สยามรัฐ (30 พ.ค.61)</p> <p>แนวหน้า ไทยรัฐ คมชัดลึก ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>ร้อน สะอาด</b></p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมคือ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต และข้อเข่าเสื่อม พบว่าปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพระสงฆ์ที่เป็นผู้ป่วยนอก 631,258,360 บาท ผู้ป่วยใน 288,587,931 บาท</p> <p>สมเด็จพระพุทธมาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กล่าวว่า อยากให้คำนึงถึงความเป็นจริงว่า บางสิ่งที่ตั้งใจทำบุญแต่ไม่ได้บุญ เพราะไปกระทบโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวของพระสงฆ์ ขอให้พุทธศาสนิกชนคิดให้รอบคอบ อย่าคิดแต่ว่าบุญการเสียชีวิต ชอบกินอะไรก็ถวายสิ่งนั้นเท่านั้น เพราะอาจจะกระทบสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดัน ดังนั้นอยากให้คิดถึงการถวายภัตตาหารที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์จริง ๆ</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อาหารที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ควรครบ 5 หมู่ ใช้ข้าวกล้องสลับข้าวขาว เนื้อสัตว์ไม่ติดมันสลับกับปลา มีผัก ผลไม้รสไม่หวาน เน้นเมนูต้ม นึ่ง ย่าง อบ ลดหวาน มัน เค็ม เป็นต้น หรือทำเป็นน้ำพริกสไม้จัดมีผักลวกเคียง และไม่ลืมน้ำดื่มที่สะอาดและนม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนใช้รสชาติของอาหารเป็นยาช่วยปรับสมดุลร่างกาย ซึ่งรวมถึงอาหารที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ ในช่วงฤดูฝนควรเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ พริกไทย แมงลัก โหระพา กะเพรา ใบมะกรูด ฯลฯ ส่วนน้ำปานะ ได้แก่ น้ำขิง น้ำตะไคร้ น้ำใบเตย น้ำกระเจียว เป็นต้น ส่วนยาสมุนไพรที่ควรนำไปถวายพระสงฆ์ในช่วงฤดูฝน ได้แก่ 1.ยาปราบชมพูทวีป 2.ยาขมิ้นชัน 3.ยาหอม และ 4.ยาฟ้าทะลายโจร</p> <p><b>ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา ว่า ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งแต่เวลาหลัง 24.00 น. ของคืนวันที่ 28 พ.ค. 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 29 พ.ค. 2561 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิด แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ไทยโพสต์ (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>โรคเบาหวานในพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอบทความ รพ.สงฆ์เผยตัวเลขพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เตรียมทีมสหวิชาชีพทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัดและโภชนากร ร่วมหาแนวทางป้องกันพร้อมถวายเป็นความรู้การดูแลสุขภาพแก่พระสงฆ์อย่างถูกวิธี และได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสงฆ์ รพ.สงฆ์ เพื่อขอความคิดเห็นจากพระเถระผู้ใหญ่ ได้รับคำแนะนำว่า ให้พระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวาน สามารถใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพได้ในขณะออกบิณฑบาต เพื่อป้องกันการเป็นแผลที่เท้าจากการเดินเท้าเปล่าตามที่แพทย์แนะนำ</p>
<p>ข่าวสด มติชน (30 พ.ค.61)</p>	<p><b>สุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม. กรมอนามัย ม.ราชภัฏพระนคร และคณะสงฆ์จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ กทม. เพื่อศึกษาสุขภาพพระสงฆ์ใน กทม. คัดกรองโรคพระสงฆ์ และจัดอบรมพระสงฆ์ตามหลักสูตร "พระคิลานุปัฏฐาก" ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างพระอสง. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถให้คำแนะนำปรึกษา การดูแลแก่พระสงฆ์ สามเณรภายในวัด และชุมชนได้</p> <p>-ด้าน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรจัดตั้งกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1.พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเอง 2.ชุมชนและสังคมดูแลและอุปัฏฐากพระสงฆ์อย่างถูกต้อง และ 3.ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม</p>
	<p><b>การจดแจ้งเครื่องสำอาง</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท. เว็บไซต์ voicetv (30พ.ค.61)	<p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2561 กำหนดให้สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เช่น สถานที่ผลิตต้องเหมาะสม ถูกสุขลักษณะที่ดี ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสำอาง มีระบบควบคุมของเสีย กรณีนำเข้า แหล่งผลิตเครื่องสำอางต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือ ผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มาขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการตามประกาศฯ ทันทัน โดยต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่จากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะจดทะเบียนเครื่องสำอางได้ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม อย.และ สสจ.จะตรวจสอบสถานประกอบการฯ ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561</p>
มติชน (30 พ.ค.61)	<p><b>พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในการประชุมหารือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์และกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ ว่า กรมฯ และสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยพัฒนาเครือข่ายและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ การจัดหลักสูตรอบรม/พัฒนา และส่งเสริมงานเทคนิคการแพทย์ชุมชน กำกับ ดูแล การตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในรพสต.ให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับงานทางเทคนิคการแพทย์สู่ระดับมาตรฐานสากล</p>
ไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์ (29 พ.ค.61)	<p><b>คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.ราชวิถีได้จัดตั้ง “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ” เพื่อให้บริการรักษาและดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เน้นให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะสมองเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน ตลอดจนผู้สูงอายุที่ป่วยและทานยามากกว่า 4 ชนิดขึ้นไป เปิดให้บริการในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 354 8108 ต่อ 2128 หรือ 061 951 9426</p>
ข่าวสด(29 พ.ค.61)	<p><b>ผลิตภัณฑ์กระชับช่องคลอด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างเกินจริงว่าใช้ทากระชับช่องคลอด เพราะนอกจากไม่มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้าง ยังอาจทำให้เกิดอาการแพ้ มีบาดแผลที่ปากมดลูก มีโอกาสที่เซลล์จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในอนาคต โดยกรมฯ ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากวาดช่องคลอดที่มีขายทางอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาล เจ้งส่วนประกอบสำคัญคือ ว่านชักมดลูก ขมิ้นอ้อย ต้นธูปดำ รางจืด เปลือกทับทิม และตัวยาอื่น ๆ ผลการตรวจวิเคราะห์พบสารสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ โยฮิมบีน (Yohimbine), วินคามีน (Vincamine) และอะรีโคลีน (Arecoline) แต่ไม่พบสารสำคัญตามที่แจ้งแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังพบว่าตัวอย่างที่ได้รับมีความเป็นกรดสูงมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง</p>
สยามรัฐ (29 พ.ค.61)	<p><b>สารสกัดมะขามป้อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า มะขามป้อมเป็นสมุนไพรไทย แก่ไอ ขับเสมหะ แก่ท้องเสีย และมีรายงานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติบำรุงดูแลผิวพรรณ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและทำให้ผิวขาวขึ้น สถาบันวิจัยสมุนไพรจึงศึกษาวิธีเตรียมสารสกัดจากมะขามป้อม ซึ่งปลูกในสวนสมุนไพรกรมฯ จ.จันทบุรี พบว่า สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้หลายรูปแบบ ได้แก่ เซรั่ม, มาส์กหน้า, โลชั่นบำรุงผิวม , เจลบำรุงผิวหน้า ผ่านประเมินความปลอดภัยในอาสาสมัครแล้วไม่ระคายเคืองผิว โดยเซรั่มทำให้ผิวขาวกระจ่างใสสูงสุด รองลงมาคือ มาส์กหน้า, โลชั่นบำรุงผิวและเจลบำรุงผิวหน้า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลด้านลดเลือนริ้วรอยและปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนดีที่สุด คือ มาส์กหน้า ส่วนเจลบำรุงผิวหน้าเพิ่มความยืดหยุ่นและกระชับผิวดีที่สุดในครั้งนี้ จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เอกชนที่สนใจ เพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป</p>
สำนักข่าวไทย (30 พ.ค.61)	<p><b>วันสุขบัญญัติแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า วันที่ 28 พ.ค. ของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวัน “สุขบัญญัติแห่งชาติ” ขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง สร้างสุขภาพดีให้ตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยยึดหลักสุขบัญญัติ 10 ประการเป็นแนวทางในการสร้างสุขภาพดี ปลุกฝังสร้างเสริมให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนปฏิบัติสุขบัญญัติทั้ง 10 ข้อ ให้เป็นนิสัย ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการลดและหลีกเลี่ยง อาหารรสหวานจัด เค็มจัด อาหารมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง งดดื่มสุราและสูบบุหรี่
สยามรัฐ (29 พ.ค.61)  ข่าวสด (29 พ.ค.61)	<p><b>เห็ดพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แจ้งว่า จากการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษจากรับประทานเห็ดพิษ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 พ.ค. 2561 พบผู้ป่วย 170 ราย จาก 33 จังหวัด เสียชีวิต 1 ราย ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ 45-64 ปี พบมากทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยพ.ค.นี้ มีรายงานผู้กินเห็ดพิษเป็นกลุ่มก้อน 4 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 34 ราย ในพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สตูล นราธิวาส ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน การปฐมพยาบาล เบื้องต้น ทำให้อาเจียนโดยกินไข่ขาวดิบ 3-4 ฟอง หรือดื่ม น้ำอุ่นผสมผงถ่านหรือเกลือ แล้วรีบพบแพทย์ พร้อม เก็บตัวอย่างเห็ดและอาหารที่กินไว้ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว พื้นที่เทศบาลเมือง จ.อำนาจเจริญ มีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษ ผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อ นายณภดล รัตนวัน อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัว และผู้ป่วยอาการสาหัส 1 ราย ชื่อ นางหนู ลักษณะ รัตนวัน อายุ 55 ปี ภรรยา นายณภดล ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ ร.พ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี</p>
แนวหน้า (29 พ.ค.61)	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สสจ.ยะลา ออกบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชน ในพื้นที่ หลังมีการประกาศเขตพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขต ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา</p>
Facebook (29 พ.ค.61)	<p><b>ทำคลอดเด็กเสียชีวิต</b></p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Arthit Lungsawat โพสต์ข้อความตำหนิแพทย์ชื่อย่อ อ. คลินิกชื่อดังในตัวเมืองปราจีนบุรี และ รพ.เมืองของ จ.ปราจีนบุรี ระบุว่า เหตุเกิดวันที่ 25 พ.ค. 2561 ภรรยาได้ฝากท้องพิเศษ แต่แพทย์ไม่มาดูแลจน เด็กตายในท้องและภรรยาเกือบตาย โดยแพทย์นัดไปตรวจทุกอาทิตย์จนถึงกำหนดคลอด แต่เลยกำหนด 1 สัปดาห์แล้วยังไม่คลอด แพทย์ได้กระตุ้นคลอดโดยใช้มีมอสอดเข้าไปในช่องคลอด แล้วให้กลับบ้าน จนเวลาตี 3 เริ่มปวดท้องและมีเลือดออกมาก จึงไปรพ.ตอนเช้า พยาบาลบอกว่าปากมดลูกไม่เปิดให้กลับบ้านก่อน จนเวลา 5-6 โมง เย็นปวดมากขึ้นจึงไปรพ.อีกครั้ง และนอนรอปากมดลูกเปิดจนถึง 5 ทุ่ม ภรรยาแจ้งพยาบาลให้บอกแพทย์ผ่าคลอด เพราะปวดมาก พยาบาลได้โทรตามแพทย์มาตอนตี 1 ซึ่งเด็กเสียชีวิตในท้องแล้ว แพทย์ได้ผ่าเอาเด็กออก และบอกเพียงว่าเสียชีวิตด้วย เหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ปกติ เต็มใจมีไหมได้</p>
เว็บไซต์ข่าวช่อง 7 (29 พ.ค.61)	<p><b>ร้องเรียนรพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก เข้าร้องเรียนต่อ นพ.สสจ.นครนายก เกี่ยวกับการทำงานของ ผู้บริหารรพ.สต. จากการได้รับบริการไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลาหลายเดือนติดต่อกัน โดยหลังจากมีผู้บริหารใหม่ ย้ายมารักษาการที่รพ.สต.ท่าทราย เมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีการร้องเรียนถึงการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม ทั้งการ ให้แม่บ้านจ่ายยา ล้างแผลไม่สะอาด วันหยุดไม่จัดให้มีแพทย์เวร เป็นต้น</p> <p>ด้านนพ.สสจ.นครนายก เปิดเผยหลังรับฟังข้อมูลการร้องเรียนว่า จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเร็ว</p>
เว็บไซต์ข่าวสด มติชนออนไลน์ (30 พ.ค.61)	<p><b>หมอบ้านปลุกเสกน้ำลาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pongsakorn Bomberman Karnchana ซึ่งเป็นแพทย์รพ.สุตล โพสต์เรื่องราวของผู้ป่วย เด็กคนหนึ่งที่มาเข้ารับรักษา ว่า 1 สัปดาห์ก่อน เด็กแผลไปเอามือซ้ายจุ่มหม้อข้าว ทำให้มีแผลน้ำร้อนลวก รพ.ชุมชน ได้แนะนำทำแผลต่อเนื่อง ผ่านไป 2 วัน แผลเริ่มค่อยๆ ดีขึ้น แต่มีคนแนะนำให้พ่อแม่เด็กพาไปรักษาที่หมอบ้าน มีการปลุกเสกยาทาสารพัดชนิด ที่สำคัญคือน้ำลายของหมอบ้าน ทำให้ทาไปแค่ 3 วัน เด็กมีไข้ แผลอักเสบเป็นหนอง นี้จะเน่าแล้ว พ่อแม่จึงได้ยื้อนกลับมา รพ.ชุมชน และส่งตัวต่อมารพ.จังหวัด</p>
มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ไทยรัฐ (29 พ.ค.61)	<p><b>นักเรียนท้องร่วง</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่โรงเรียนบ้านคำฮี ต.ชั้นไผ่ใหญ่ อ.เมืองยโสธร มีเด็กนักเรียนจำนวนมากมีอาการอาหารเป็นพิษ ต้องเร่งนำส่งรพ.ยโสธรอย่างเร่งด่วน น.ส.ขวัญนภา บุญทศ ครูโรงเรียนบ้านคำฮี เปิดเผยว่า ได้นำนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ที่จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เด็กนักเรียนได้รับแจก</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อาหารกลางวันเป็นผัดกะเพราและข้าวมันไก่ นำมากินที่โรงเรียนเวลาประมาณ 12.00 น. จนช่วงเวลา 14.00 น. เด็กนักเรียนกว่า 20 รายมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง เวียนศีรษะและอาเจียน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้พานักเรียนส่งรพ.โยธธออย่างเร่งด่วน</p> <p>รายงานข่าวแจ้งว่า มีเด็กนักเรียนจาก 4 โรงเรียนใน อ.เมืองยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม และมีเด็กประมาณ 50 รายมีอาการอาหารเป็นพิษ</p>
<p>เว็บไซต์ Sanook.com (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>บุกเตียงพยาบาลในรพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว มีคนร้ายบุกเตียงเจ้าหน้าที่พยาบาลในรพ.แห่งหนึ่ง จ.ร้อยเอ็ด เกิดเหตุภายในห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการ ช่างห้องฉุกเฉิน ผู้บาดเจ็บคือ น.ส.อรุณี อายุ 42 ปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้นำเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากถูกแทงด้วยของมีคมตามร่างกาย 12 แผล อาการสาหัส และได้นำตัวส่งตัวรักษาต่อ รพ.ร้อยเอ็ด ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายศักดิ์ดา อายุ 43 ปี ซึ่งเป็นสามี หลังก่อเหตุชู้รถจยย.หลบหนีไป สาเหตุเพราะปัญหาครอบครัว รวมทั้งระยะหลังฝ่ายหญิงเริ่มตีตัวออกห่างและขอแยกทาง</p>
<p>สำนักข่าวไทย (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>รพร.ทำบ่อ ซ่อมรับเหตุคนไข้ทำร้ายแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว รพร.ทำบ่อ จ.หนองคาย จำลองเหตุการณ์คนไข้ตะหนุ่ย เพื่อซ่อมแผนเผชิญเหตุ สมมติเหตุการณ์ว่ามีคนไข้ชายคลุ้มคลั่งอาละวาดขณะแพทย์ทำการตรวจรักษาแล้วเกิดทำร้ายร่างกายแพทย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องระงับสถานการณ์และควบคุมให้ได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรายอื่นตื่นตระหนก หรือกระทบกับการบริการทางการแพทย์</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ ชูชบิภทท. (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>จนท.สพฉ.เรียไรเงินบริจาค</b></p> <p>-เสนอข่าว มีผู้พบเห็นชายประมาณ 4-5 คน สวมชุดขาวด้านหลังปักตัวอักษร 1669 และตัวหนังสือพร้อมสัญลักษณ์อื่นๆ ให้เข้าใจว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของ สพฉ. ออกเรียไรขอรับเงินบริจาคจากประชาชน ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญมากพอสมควร อยากรทราบว่ 1669 มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกเรียไรดังกล่าวหรือไม่ หรือเป็นการแอบอ้างพิกัดอยู่ที่ย่านซอยวิภาวดีรังสิต 64</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>บริการสาธารณสุขชนเกาะหลีเป๊ะ</b></p> <p>-เสนอบทความ นายพงษ์ธร แก้วผณีกร อายุ 35 ปี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หลีเป๊ะ เล่าถึงการดูแลสุขภาพประชาชนบนเกาะของรพ.สต.หลีเป๊ะ ว่า มีพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข 4 คน มีรพ.สต.เป็นแม่ข่ายให้คำปรึกษา รับส่งต่อและกระจายยา เวชภัณฑ์และวัคซีนต่าง ๆ รวมถึงส่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาดูแลตรวจรักษาเดือนละ 2 ครั้ง ด้วยข้อจำกัดของการเป็นรพ.สต.ทำให้ไม่สามารถนำยาฉุกเฉินบางชนิดมาเก็บไว้ได้ จึงอยากให้มีการยกระดับรพ.สต.หลีเป๊ะเป็นรพช. 10 เตียง เพื่อให้มีศักยภาพในการเก็บรักษาฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตมากขึ้น และมีแพทย์อยู่ประจำ จะส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพประชาชนชาวเกาะและขยายผลสู่การดูแลนักท่องเที่ยวในรูปแบบการขยายหลักประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ดอภ. กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยม รพ.สต.หลีเป๊ะ และรับฟังปัญหาว่า การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินอาจจะพิจารณาในรูปแบบของ "เขตสุขภาพพิเศษ" ตามนโยบายของสธ. โดยพื้นที่มีลักษณะเป็นเกาะและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงมีความต้องการใช้ยาฉุกเฉินบางชนิดที่ไม่สามารถสำรองไว้ที่รพ.สต.ได้ ดังนั้นสสจ.สตูลต้องลองพิจารณาจัดระบบในเรื่องนี้ ซึ่งหากเป็นยาที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย อภ.ก็พร้อมให้ความร่วมมือ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ภูมิคุ้มกัน (29 พ.ค.61)</p>	<p><b>มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก</b></p> <p>-เสนอข่าว สปสช.บูรพ.นครปฐม เป็นต้นแบบพื้นที่การคัดกรองหาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก กลุ่มเสี่ยง คือวัย 50-70 ปี อย่างเป็นระบบ ล่าสุด ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงาน พบว่าเป็นการบูรณาการในทุกระดับ เตรียมขยายการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านการตรวจอุจจาระให้ครอบคลุมทั่วประเทศ</p>
<p>ไทยโพสต์ (30 พ.ค.61)</p>	<p><b>การดื่มนมของคนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกในแคมเปญ "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" โดยพบว่าคนไทยบริโภคนมเป็นอันดับที่ 68 ของโลก 18 ลิตร/คน/ปี หรือสัปดาห์ละ 2 แก้ว น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 113 ลิตร/คน/ปี</p> <p>นายชัชวาลย์ มณีทัพบ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย กล่าวว่า การรณรงค์ให้คนเห็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประโยชน์และหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมโคเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนม โดยสมาคมฯ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการรณรงค์การบริโภคนม ของ Milk Board ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน รวมถึงกรมอนามัย อย. เพื่อจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมและการดื่มนมสำหรับทุกช่วงวัย เพื่อเพิ่มการดื่มนมของคนไทยจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569
เพจ Drama-addict	<b>ประโยชน์ของนมวัว</b> -โพสต์ว่า มีคลิปหมอชื่อดังเผยแพร่ข้อมูลว่า นมวัวคนไทยย่อยไม่ได้กว่า 90% กินแล้วเสี่ยงจะเป็นมะเร็งลำไส้ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า คนไทยย่อยนมไม่ได้ ประมาณ 40-50% ซึ่งอาการของคนที่ย่อยนมไม่ได้ คือ ท้องเสีย ไม่ได้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และข้อมูลจากสถาบันมะเร็งระดับโลก พบว่า การกินนมช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ ทั้งนี้ คนบางกลุ่มที่ออกมาให้ข้อมูลโจมตีเรื่องนมวัวไม่ดี เพราะต้องการจะขายโปรตีนถั่วเหลือง
เพจ Drama-addict	<b>โรคเอดส์</b> -โพสต์เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม กรณีพ่อแม่พาเด็ก 2 พี่น้องไปเล่นน้ำที่สวนน้ำแล้วเด็กเผลอกินปัสสาวะในน้ำเข้าไปทำให้ติดเชื้อเอชไอวี แค่ 2 วัน ทำให้เสียชีวิต พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่า เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เลือด และการฉีดยาโดยใช้เข็มร่วมกัน การกินปัสสาวะแล้วติดเชื้อไม่มี นอกจากนี้ หลังจากติดเชื้อเอชไอวีกว่าจะออกอาการก็ใช้เวลา 4-11 ปี ถ้าติดเชื้อ 2 วันแล้วเสียชีวิตเป็นไปได้
เดลินิวส์ (29 พ.ค.61)	<b>ไวรัสซิกา</b> -เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขในรัฐเกรละ ในอินเดีย เผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสซิกาเพิ่มอีก 1 ราย รวมทั้งหมดเป็น 13 ราย และยังมีอีก 2 ราย ที่ยืนยันว่าติดเชื้อและกำลังได้รับการรักษา ขณะที่มีอีกหลายสิบคนถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ อาเซียนเวย์ (30 พ.ค.61)	<b>โฆษณาเบียร์ในเวียดนาม</b> -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เสนอห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายเบียร์ผ่านสื่อโทรทัศน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเบียร์ จะไม่สามารถส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ มากกว่า 15% ในรูปแบบต่างๆ ได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่ากำหนด ห้ามโฆษณาในสถานที่สาธารณะ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้

